



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 353

ngày 07 tháng 4 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

THƠ NGỎ

Thành Tâm

*Thành tâm tu luyện cảm an yên
Khai trí minh tâm tự cảm hiền
Duyên đạo tình đời chung một mối
Hành thông tự đạt giải phân huyền*

*Kính bái,
Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám từ 02/02/02 đến 08/02/02

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cất xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Luồng điện thanh tịnh hội tụ lần lần từ đâu?
- 2) Trung dung đại đạo là sao?
- 3) Tại sao càng cảm thấy nghèo càng mang nợ?
- 4) Ý tưởng tâm thành là sao?
- 5) Trí không mở thì sao?
- 6) Trước thanh giao cảm thế nào?
- 7) Cơ tạng không yên thì sao?

<p>1) Atlantic city, 02-02-2002 5: 50 AM <i>Hỏi: Luồng điển thanh tịnh hội tụ lần lần từ đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa luồng điển thanh tịnh hội tụ lần lần do sự biến chuyển của thiên cơ trong tự nhiên và hỗn nhiên</p> <p>Kệ: <i>Hội tụ tự nhiên chuyển ý hiền Thực hành thanh tịnh tự hành xuyên Toàn cầu chuyển hóa thành duyên đẹp Xây dựng cùng tu tiếp nối liền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 03-02-2002 6: 30 AM <i>Hỏi: Trung dung đại đạo là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trung dung đại đạo là tự phát triển trung tâm điển quang bộ đầu tới vô cùng tận</p> <p>Kệ: <i>Khai triển vô cùng điển trí tâm Hành thông điển giới chẳng sai lầm Vô cùng học hỏi tâm qui hội Trí tuệ sáng ngời lý diệu thâm</i></p>
<p>3) Atlantic city, 04-02-2002 6: 10 AM <i>Hỏi: Tại sao càng cảm thấy nghèo càng mang nợ?</i></p> <p>Đáp: Thừa càng thấy nghèo càng mang nợ là vì quá tham</p> <p>Kệ: <i>Tham lam mang nợ phải tăng nghèo Khó khổ gieo nhân chẳng tự lo Thiếu thốn đủ điều mình phải chịu Chẳng còn đầy đủ phải cần lo</i></p>	<p>4) Atlantic city, 05-02-2002 4: 45 AM <i>Hỏi: Ý tưởng tâm thành là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa ý tưởng tâm thành là dịp may đến</p> <p>Kệ: <i>Nguyên điển tâm thành tâm ổn định Giải mê phá chấp hưởng chơn tình Thần giao cách cảm không lời cuốn Thanh tịnh thực hành tánh ý thông</i></p>
<p>5) Atlantic city, 06-02-2002 3: 50 AM <i>Hỏi: Trí không mở thì sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa trí không mở thì thiếu trí và bực bội</p> <p>Kệ: <i>Trí không mở tâm chẳng phân yên Tạo khổ không yên gieo não phiền Động loạn cực hình thêm rắc rối Tu hành không được lại không yên</i></p>	<p>6) Atlantic city, 07-02-2002 10: 05AM <i>Hỏi: Trước thanh giao cảm thế nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa trước thanh lúc nào cũng cạnh tranh</p> <p>Kệ: <i>Thiếu dũng rất khó thực hành Từ tâm dẫn dắt tiến thâm thanh Dù nhau tiến hóa trên đại lộ Giải quyết tâm mình tự tiến nhanh</i></p>
<p>7) Atlantic city, 08-02-2002 3: 50 AM <i>Hỏi: Cơ tạng không yên thì sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa cơ tạng bất ổn thì hỗn xác cảm nặng nề</p> <p>Kệ: <i>Mất quân bình cơ tạng không yên Khó khổ luân lưu khó cảm hiền Bực nhọc trong người không lối thoát Hành thông chưa đạt khó thanh hiền</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

B H, ngày 12/9/2001

Kính thưa Thầy,

Con là T H ở ĐK, nay con đã về BH (B L). Con lúc nào cũng nhớ lời Thầy dạy, ráng niệm Phật và công phu thường xuyên. Lời Thầy dạy không lúc nào con quên được. Dù nơi con ở không có bạn đạo, con luôn lấy hành pháp và niệm Phật làm phương tiện trong lúc rảnh rỗi.

Kính Thầy, dù thế nào đi nữa con luôn luôn nhớ lời Thầy dạy từ trước đến giờ, nay con có vài thắc mắc kính xin Thầy giải tỏa cho con được nhẹ nhàng. Lúc này con thì đã lớn tuổi không có gì làm cả, nên nhiều vị bạn đạo và bà con lối xóm khi gặp con hay giúp đỡ về vật thực và hiện kim, nên con rất lo và suy nghĩ, con tu hành không tới đâu còn nhận lãnh ân huệ của các vị, như vậy có ảnh hưởng con đường tu học, còn sợ mang ơn các vị, sợ con trả không nổi sẽ mang tội và tạo thêm nghiệp quá, đường tu hành sẽ khó khăn hơn.

Con kính mong Thầy cho con vài lời để mở trí. Hể các vị gặp con thì cho đủ thứ con không nhận, nhưng quý vị cứ bắt buộc, con sợ mất lòng thành phải nhận. Sau đó con lại sợ mang nợ, rồi trả không nổi, sức khỏe thì yếu, nhất là lớn tuổi, đường tu hành biết tới đâu, sau này sẽ khổ hơn. Con kính xin Thầy ban cho con vài lời cho con yên tâm hơn, và con có sự đối đãi dứt khoát hơn.

Trước khi dừng bút, con kính lời thăm bà Tám, mẹ con cháu Tuyết và A Chí.

Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.

Con,

TH

A C, ngày 21/11/2001

T H,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/9/2001 được biết con đã về B H B L và con đã tiếp tục công phu và niệm Phật thường xuyên.

Bà Tám hiện tại đang ở chung với Thầy tại địa chỉ kể trên. Bà luôn luôn nhắc đến chị Hai. A Chí năm ngoái có qua Canada thăm Thầy. A Tuyết có gia đình và có được một trai, gia đình vẫn bình an.

Tu Vô Vi là phải dày công thực hành và xây dựng dững chí của chính mình. Sự may mắn sẽ đến một cách bất ngờ, con nên tiếp tục niệm Phật thì sẽ được bình an.

Chúc con vui tiến, có Trời có Đất có Đạo là đầy đủ rồi.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Hy Sinh

Tu mà nói rằng: “Tôi muốn tu, tôi muốn gặp Thượng Đế, tôi phải hy sinh!”. Hy sinh cái gì? Hy sinh từ miếng ăn, hy sinh của cải, hy sinh.....? Cái đó không phải hy sinh. Khi tôi muốn gặp Thượng Đế, khi tôi muốn biết được một vị Phật thanh cao quý mến của tôi, tôi phải diệt cái tham, không nên dùng chữ “hy sinh”. Hy sinh là sao? Là THAM! Tôi tham sanh quý tử tôi mới dùng cái hy sinh, cũng còn tham! mà tôi diệt được cái tham tôi cần gì phải hy sinh. À... anh nói anh tu muốn gần Chúa anh phải hy sinh, hy sinh vợ, hy sinh con...! Anh tham dục anh mới cưới vợ chớ, anh tham độc tài anh mới khống chế người đó chớ. Còn nếu mà anh không có độc tài thì nó bình đẳng xây dựng ở thế gian. Anh diệt được, anh minh lý rồi, anh thấy cái dục của anh chỉ giúp cho vợ anh một giai đoạn nào đó rồi không có kết quả gì hết. Nhưng mà anh tiến tới cái dục lên trên để hòa đồng với các giới, thì anh minh cái dục rồi anh mới diệt được cái tham, thấy không?

Còn người đời người ta nói “phải hy sinh, đừng dục!”. Cái đó là kẹt nữa. Còn tham, hy sinh gì đâu? Ngoài khả năng anh không làm được mà làm sao anh hy sinh. Anh làm trong khả năng của anh thôi. Còn anh lấy chữ “hy sinh” là anh che chở cái tham lam của anh, thấy chưa! Cho nên nhiều người còn bị kẹt, nhiều ... trong lãnh vực tôn giáo đã bị kẹt vì “hy sinh”. “Tôi hy sinh cả cuộc đời tôi làm một linh mục không vợ không con, tôi hy sinh”. Không phải, sai rồi! Cái đó không phải tính về hy sinh. Nếu mà tính về hy sinh thì là còn tính toán. Tôi thấy rõ được lòng tham của tôi rồi và tôi chuyển cái tham này đi tới đại tham không động. Đó mới là đúng hơn. Đừng dùng chữ hy sinh mà kể lể với Chúa và người đời, không bao giờ thành công. Một chữ “hy sinh” mà bị lầm lạc mãi không tu thành.

Hồi nào giờ anh đi nghe pháp không thấy có ai dám phá cái chữ đó. Nhưng mà tôi thấy rõ rằng họ đang sai ở chỗ đó. Họ tính toán với Trời đất họ mới dùng “hy sinh”, còn họ chấp nhận họ là một người tham, mà chuyển cái tham đi tới đại tham, vô cực tham, không còn tham nữa, đúng hơn. Bởi vì ở trong cái hành, hành sự thấy sự tiến giải thông minh. Còn không hành sự đâu có thấy sự, ngồi đó nói dóc, nói tôi hy sinh, đâu có làm cái gì cho nhơn quần đâu mà hy sinh, thấy không? Thành ra những vị đó cũng lẩn quẩn và kẹt trong khổ tâm mà thôi, không có tự giải được.

Còn chúng ta, thầy lủi thủi, lủi thủi ngày đêm làm như vậy mà giải được hết. Bởi vì nó biết nó tham, nó biết nó ngu, nó biết nó sai, ai cũng tốt hết, nó chỉ học nơi tất cả mọi người. Đó, nó là một cái Mô Ni Châu tiến hóa, nó được nhiều cặp mắt chiếu rọi cho nó, nó được nhiều thanh điển. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc phối hợp và chiếu hóa cho nó, nó chịu sửa sai và nó nhìn nhận nó là học trò của mọi giới, nó tiến hóa lạ hơn nó là ông Thầy, thấy không?

Đâu có ai hiểu hết được, ngoài đấng tạo hóa không có ai hiểu hết được, thấy không? Mà mình lãnh chức là không được, thấy chưa? Không có chức. Có bạn để xây dựng học hỏi, chúng ta phải bằng lòng chấp nhận học hỏi mọi người. Không nên nói “tôi dạy mọi người”. Dạy mọi người là sai! Bởi vì càn khôn vũ trụ đang dạy chúng ta học chưa hết, làm sao chúng ta đi dạy người khác? Mà càn khôn vũ trụ là cái gì? Là nhờ nhơn quần ở đây chứng minh, thì nhơn quần ở xung quanh ngồi đây đều là dạy cái người nào mà lưu ý tới thanh điển thì bên trên chuyển hóa dạy tất cả, và chúng ta đồng học đồng tiến, thấy sự công bằng rõ rệt, thấy tình thương đạo đức cao cả phân minh, không có chỗ eo hẹp nữa. Nhưng mà không ai lợi dụng cái đó được, lợi dụng cái đó là bị hạ liền, hư không đem tới đó là thấy người đó lợi dụng rồi, thấy chưa!

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Ft Worth

Để tiện sổ sách với nhà bank, từ nay xin quý bạn đạo chỉ dùng money order hoặc bankdraft bằng US Dollar mỗi khi có nhu cầu cần gửi tiền đến Hội AHVV Dallas/ Fort Worth.

Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Ft Worth

THƠ

Thánh thể!!!

Này là mình Ta
 Chính thật là của ẶN
 Chẳng phải mình Giê Xu (Jésus)
 Anh ơi hãy nhớ ! Mà TU . . . Đạo Trời !
 Này là chén máu Ta
 Chính thật là của UỐNG
 Chẳng phải máu Giê Xu (Jésus)
 Anh ơi hãy nhớ ! Học NGU . . . Đạo Đời !
 Này là thập giá của Ta
 Chẳng phải thập giá Giê Xu (Jésus)
 Anh ơi hãy VẮC đừng Xu . . . Phụng thời !
 Máu GHEN; ĐỐ KỶ ;GHÉT Người
 Máu THAM ; SÁT ; DỤC ,kíp thời uống mau .
 Sạch rồi MÁU THÁNH nhiệm màu
 Chảy ra THA THỨ tội đầu . . . TỔ TÔNG (Tâm nghiệp)
 MIỆNG ; TAI ; MŨI ; LƯỠI ; MÌNH THÂN
 MẮT dơ ; TAY bẩn ; liệu phần. . . ẶN NGAY
 . . . (1)
 Sạch rồi MÌNH THÁNH hiện bày
 Gọi là THÂN GIÁC (Kim thân) . . . Đường này
 phải qua ???
 Mình thánh đã hiện ra (Thân không ?)
 Máu thánh đã chảy ra (Tâm không ?)
 Siêu âm vắng vắng tiếng CHA

Này là CON MỘT (yêu dấu) . . . Đẹp lòng Ta
 mọi đànng !
 Ngoài ra đều là TỘI HỒN
 Anh ơi hãy nhớ ! Đừng quên LUẬT (2) này !
 Vẫn thơ hương trộm hôm nay
 Vẫn trong bí nhiệm duyên này THÁNH LINH
 ?
 Làm sao nói được nghĩa ân
 Vòng gai ,nắm dấu thánh . . . Tâm Chúa Trời !
 Thương ,thương , thương mà RA ĐỒI . . .
 Yêu , yêu , yêu , mà CHUỘC rồi Máu Thân
 Hồn Thơ cảm kích hồng ân
 Chắp tay thành kính tỏ phân Đạo đời
 Đổ trao nhau những nguyện lời
 <Bình an dưới thế cho người thiện tâm >
 Tình trời <Diệu diệu thanh thanh >
 Có làm thốn . . . THỨC . . . lòng anh NHỚ
 Người ?
 Đoạn đường NÚI SỌ ĐỈNH . . . đời !
 Ba ngàn thế giới chuyển lời phân qua

Vân Sơn (Troyes , France)

Chú thích :

- (1) ăn ngay ở lành
 (2) : Tiểu thiên địa

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

"Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần Thị Hoa từ trần ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 27 tháng 3 năm 2002 lúc 9:15 tối tại Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi, là mẹ của bạn đạo Cúc Nguyễn ở New York, được siêu thăng miền cực lạc. Bạn đạo Trần Thị Hoa se 4 đờican nghĩ tại thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Vietnam.

Xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo
Gia đình Cúc Nguyễn cảm tạ

ĐẠI HỘI KHÍ GIỚI TÌNH THƯƠNG

Frankfurt, ngày 27 tháng 3 năm 2002

Khí Giới Tình Thương

Duyên lành đến thì mới tạo được một khóa Khí Giới Tình Thương để kêu gọi mọi người thức tâm và đóng góp. Kẻ mới và người cũ đều phải hợp tác chung vui và sẽ tự cảm thức duyên Trời Đất đã sắp đặt trong xây dựng một hướng đi cho mọi người cùng tu cùng tiến, sẽ chứng minh lòng thành và sự đóng góp của mọi người. Hướng tâm về những phần hồn quá cố, chung vui trong sống động và sẽ giải tỏa mọi uẩn khúc của nội tâm. Ước mong có sự hiện diện đầy đủ của các bạn, hạnh đức đóng góp của các bạn rất cần thiết, sống vì tâm, chứ không sống vì tiền, vui trong thanh tịnh, không nên sống vì sự tính toán.

Sự đóng góp của các bạn là một sự khuyến khích Ban Tổ Chức làm việc càng ngày càng tốt hơn.

Chúc các bạn an vui,

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Phiếu Ghi Danh
Đại Hội Khí Giới Tình Thương

Tại Wyndham Greenspoint Hotel, Houston, Texas
(Nhận phòng ngày 30 tháng 10, 2002 sau 3PM, và về ngày 5 tháng 11, 2002 trước 12 giờ trưa)
(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: _____

Địa Chỉ : _____

Thành Phố /Tiểu Bang: _____ Zip code: _____

Quốc Gia: _____

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: _____ Quốc tịch: _____

Nam [] Nữ [] Tuổi: _____ Điện thoại: _____ E-mail/Fax: _____

Lệ Phí: 6 đêm khách sạn và 12 bữa ăn trong những ngày đại hội và Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy (Không bao gồm vé ủng hộ Thiên-Ca, chuyên chở đến hội trường Thiên Ca, ăn chiều ngày 2 tháng 11 và ăn trưa và chiều ngày 3 tháng 11- ăn uống tự túc).

Quý bạn có thể chọn 2 loại phòng:

King Suite: 1 giường King Size và 1 giường Sofa bed (full size) (Executive King Suite) có thể ở 3 đến 4 người lớn.

Double Room: 2 giường Full-Size, cho 4 người lớn hoặc 2 người lớn và tối đa 2 trẻ em dưới 10 tuổi theo cha mẹ (Standard Double Room).

Lưu Ý: Hạn chót nhận đơn ghi danh đại hội là 15 tháng 8, 2002, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

1) Ghi Danh Đại Hội :

Lệ Phí người lớn: Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

	Deposit # 1 Trước 1-4-2002	Deposit # 2 Trước 15-8-2002	Lệ phí	Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	150 USD	375 USD	525 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	150 USD	425 USD	575 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	150 USD	510 USD	660 USD	
Phòng 1 người	300 USD	645 USD	945 USD	
			Tổng Cộng	

Lệ phí trẻ em dưới 10 tuổi: Tối đa 2 em dưới 10 tuổi ở cùng cha mẹ

	<u>Deposit # 1</u> Trước 1-4-2002	<u>Deposit # 2</u> Trước 15-8-2002	Lệ phí	Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi em	100 USD	285 USD	385 USD	
Phòng 3 người/ mỗi em	100 USD	335 USD	435 USD	
Tổng Cộng				

1. Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Wyndham GreensPoint Hotel

(đồng giá cho trẻ em và người lớn)

	Đêm 28-10-02	Đêm 29-10-02	Đêm 5-11-02	Đêm 6-11-02	Tổng cộng
Phoụng 4 ngòpui/ mỗi người	25 USD	25 USD	25 USD	25 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	34 USD	34 USD	34 USD	34 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	50 USD	50 USD	50 USD	50 USD	
Phòng 1 người	100 USD	100 USD	100 USD	100 USD	
Tổng Cộng					

Ghi chú : Tiền khách sạn chỉ bao gồm tiền phòng và thuế khách sạn (không có ăn sáng). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm trong trường hợp khách sạn hết chỗ.

Xin được sắp phòng chung với:

- 1) _____
 2) _____
 3) _____

3) Chuyển Vận :

Lưu Ý: BTC chỉ có thể đón bạn đạo từ phi trường George Bush Houston International Airport (IAH) về khách sạn kể từ ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2002. Ngoài những ngày kể trên xin quý bạn sử dụng free shuttle của khách sạn.

Đến bằng máy bay: Phi trường Bush -Houston International Airport (IAH) (nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Ngày đến _____ Giờ đến _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____
 Ngày đi _____ Giờ đi _____ Hãng hàng không _____ Số chuyến bay _____

CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TỨC CHO ĐẠI HỘI

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA

Ban đạo tại Canada:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng
2922 Jolicoeur St.
Montreal, Quebec H4E 1Z3, Canada

Ban đạo tại Âu Châu:

Xin đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli – Thiên Viện Quy Thức (Sce VoVi)
220 Le Senaillet
74500 Publier, France

Liên lạc Ghi danh:

<u>Mỹ châu và Úc châu:</u>	Xuân Mai	Tel: (530) 589-6972	Email: maioro@yahoo.com
<u>Canada:</u>	Phan Cao Thăng	Tel: (514) 367-3961	Email: aphancao@videotron.ca
<u>Âu Châu:</u>	Dominique Santelli	Tel: (0)(4) 50708355	Email: santelli.dominique@wanadoo.fr
